



Thanh tra Đức kiểm tra máy móc xây dựng đã qua sử dụng

Nếu bạn muốn mua máy móc xây dựng đã qua sử dụng, chắc chắn bạn sẽ thường xuyên tìm thấy nó ở thị trường Châu Á. Có rất nhiều máy đã qua sử dụng được bày bán ở Hàn Quốc hoặc Trung Quốc. Tuy nhiên, đôi khi sẽ xảy ra trường hợp bạn cần một chiếc máy đặc biệt và nó không có sẵn ở Châu Á hoặc khu vực của bạn. Khi đó bạn sẽ tìm thấy những chiếc máy trên Internet ở rất xa bạn. Khi đó rất khó để đảm bảo chất lượng của những chiếc máy này tốt. Việc xin thị thực đến các quốc gia nơi đặt máy rất phức tạp và chi phí đi lại rất cao. Vì vậy, để tránh phải bay đến những đất nước xa xôi, chắc chắn sẽ rất hữu ích nếu bạn tìm được một dịch vụ kiểm định tốt máy móc xây dựng đã qua sử dụng và các loại máy đặc biệt. Bạn thật may mắn. Bạn đã đến với đúng người. MEVAS là chuyên gia trong lĩnh vực kiểm tra máy móc khai thác mỏ và xây dựng hạng nặng đã qua sử dụng.

Bảo vệ việc mua máy móc của bạn với dịch vụ kiểm tra trước của Mevas

Mevas chuyên kiểm tra máy xây dựng và máy ủi đất đã qua sử dụng như máy đào, máy xúc lật, máy ủi, máy san gạt và các máy móc xây dựng và san lấp đất khác. Với kinh nghiệm sâu rộng trên nhiều thương hiệu khác nhau, chúng tôi đảm bảo đánh giá kỹ lưỡng để bảo vệ khoản đầu tư của bạn.

🔒 **Đừng mạo hiểm tiền của bạn vào một chiếc máy bị lỗi!** Chi phí kiểm tra của chúng tôi thấp hơn so với tổn thất tiềm ẩn do các vấn đề tiềm ẩn. Chúng tôi cung cấp báo cáo chi tiết và tư vấn về các sửa chữa cần thiết.

🔧 **Mỗi máy móc, cần cầu hoặc xe tải đều trải qua quá trình kiểm tra toàn diện bằng danh sách kiểm tra cụ thể.** Các thanh tra viên của chúng tôi xác minh tất cả các thông số kỹ thuật, đánh giá tình trạng động cơ, hệ thống thủy lực và hộp số và kiểm tra các vết nứt, hư hỏng, bộ phận bị thiếu và tiếng ồn bất thường.

✅ **Đảm bảo mua hàng của bạn ngay hôm nay với Dịch vụ kiểm tra trước của Mevas và mua hàng một cách tự tin!** Chúng tôi kiểm tra nhiều máy đã qua sử dụng hơn cả TÜV của Đức!

Sứ mệnh và Giá trị của chúng tôi

Chúng tôi là một công ty Đức uy tín với mạng lưới rộng lớn các thanh tra máy móc chuyên kiểm tra tỉ mỉ các thiết bị đã qua sử dụng, một nhiệm vụ mà chúng tôi thực hiện hàng ngày. Với các thanh tra viên đồn trú tại nhiều quốc gia châu Âu, chúng tôi đảm bảo phạm vi bao phủ toàn diện, cấp quyền truy cập vào hầu hết các quốc gia trên lục địa. Ngoài ra, phạm vi hoạt động của chúng tôi mở rộng ra ngoài châu Âu, với các kỹ sư có mặt tại Trung Đông, nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ, Châu Phi, Úc và Thượng Hải, cho phép chúng tôi phục vụ khách hàng trên toàn thế giới.

Câu hỏi đặt ra là: **Bạn có thể tin tưởng Mevas không?** Câu trả lời là có. Để duy trì tính toàn vẹn tuyệt đối, Mevas vẫn hoàn toàn độc lập, không giao dịch máy móc hoặc chấp nhận hoa hồng từ các nhà giao dịch hoặc người mua. Chúng tôi xử lý mọi thông tin về tình trạng máy móc một cách bảo mật và các báo cáo kiểm tra không bao giờ được chia sẻ với bên thứ ba.

Mevas - Dịch vụ giám định toàn cầu về thiết bị xây dựng và thiết bị khai thác mỏ



Dịch vụ

Đội ngũ của chúng tôi bao gồm các kỹ sư giàu kinh nghiệm được đào tạo để kiểm tra nhiều loại máy móc đã qua sử dụng. Chúng tôi kiểm tra nhiều loại máy móc và thiết bị như:

1. Thiết bị xây dựng (Máy đào, Máy xúc lật, Máy ủi, Máy san gạt)
2. Xe cẩu di động & Xe nâng (Xe cẩu di động, Xe cẩu cảng, Xe nâng Reach, Xe nâng)
3. Xe tải đường bộ và Máy bơm bê tông (Xe tải đường bộ, xe tải trộn sẵn và máy bơm bê tông)
4. Máy móc tái chế và khai thác (Máy nghiền, Xe kéo, Nhà máy sàng)
5. Thiết bị kỹ thuật (Giàn khoan, Máy đóng cọc)

Mua máy móc đã qua sử dụng với rủi ro thấp hơn. Nhận báo cáo kiểm tra với chi phí thấp hơn chi phí sửa chữa xi lanh thủy lực. Liên hệ với chúng tôi để biết báo giá không ràng buộc và ngày kiểm tra có thể.



Chúng tôi nói tiếng Anh và một số tiếng Pháp. Tất nhiên là tiếng Đức. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay nếu bạn cần kiểm tra máy đã qua sử dụng. Chúng tôi hoạt động tại Châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Đông và Trung Quốc. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.mevas.net

[Mevas](http://www.mevas.net) Machinery Evaluation

Börnchener Dorfstr. 5, 01728 Bannewitz, Germany, VAT: DE 248 902 441

+49 35206 39150 ✉ mevas@mevas.net Whatsapp: [+4917621858608](https://www.whatsapp.com/business/profile/4917621858608)